



14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

CONTENT สารบัญ

01 - บริการวิชาการ, 02 - บอกเล่าข่าวกิจกรรม, 03 - สถิติและการเข้าใช้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชาวบ้านร่วมกันบูรณะพระโบราณสมัยอยุธยาประดิษฐาน ณ วัดท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โบราณสถานวัดท่าช้าง หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ชาวบ้านตำบลท่าช้างได้ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้ง ชาวบ้านตำบลท่าช้าง และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมประกอบพิธีอันเชิญพระพุทธรูปโบราณประดิษฐาน ณ โบราณสถาน วัดท่าช้าง พร้อมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ผศ.พจนารถ บัวเขียว กล่าวว่า “วัดท่าช้างแห่งนี้มีคุณค่าทางโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมอีกแห่งหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้คนท้องถิ่นเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ ขณะเดียวกันยังสามารถต่อยอดในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพราะสิ่งที่ประทับใจและน่าชื่นชมคือ ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”

ในครั้งนี กลุ่มงานนวัตกรรมการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมบันทึกภาพการประกอบพิธี "อันเชิญพระพุทธรูปโบราณประดิษฐาน ณ โบราณสถานวัดท่าช้าง" โดยสามารถเข้าชมภาพบรรยากาศการประกอบพิธี "อันเชิญพระพุทธรูปโบราณประดิษฐาน ณ โบราณสถานวัดท่าช้าง" ได้ตามลิงค์ที่แนบมาด้านล่างนี้ shorturl.at/ptJS5

กิจกรรมอบรม การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับบุคลากรสายงานบริการ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับบุคลากรสายงานบริการ เพื่อผลิตสื่อในส่วนงานบริการฯ ต่างๆ และเป็นการทบทวนถึงงานบริการและขั้นตอนของงานบริการตนเองของสำนักฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรารุณี ดั่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับบุคลากรสายงานบริการ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่องานบริการ ได้แก่ การเขียนสคริปต์/เตรียมเนื้อหา การลงมือผลิตวีดิทัศน์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา/ตัดต่อ การเผยแพร่และประเมินผล การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 13 คน แบ่งเป็นกลุ่มงานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 10 คน และกลุ่มงานนวัตกรรมการศึกษา 3 คน



อบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับงานบริการ ด้วย CANVA

วันที่ 16 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับงานบริการ ด้วย CANVA แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีนางสาวชนก ทอดตัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นกลุ่มงานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 10 คน กลุ่มงานนวัตกรรมการศึกษา 2 คน กลุ่มงานบริหาร 2 คน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ 1.สมัครสมาชิก Canva 2. เลือกการออกแบบ Canva ที่คุณอยากได้ 3. เลือก Template ที่เหมาะกับการใช้งาน 4. การออกแบบ: ลบ เพิ่ม และเปลี่ยนสี 5. การเซฟ และการเลือกชนิดของไฟล์



สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564

ผู้เข้าใช้บริการ	515 คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	569 คน
ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	229 คน
จำนวนการใช้หนังสือ	582 คน
การใช้บริการออนไลน์ห้องสมุด	16,359 คน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	65,937 คน

ช่องทางติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวิ่ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : library_office@mail.pbru.ac.th



facebook : www.facebook.com/libpbru